



**ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

.....
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล
ประเทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และ
สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่าง
ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลประเทาย จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าวโรงพยาบาลประเทาย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการ ดังนี้

๑.บริหารและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยความแตกต่างในเรื่องของเพศและไม่กระทำการใดที่เป็นการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลประเทาย จังหวัดนครราชสีมาให้ปฏิบัติต่อกัน
โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความ
ปลอดภัยไม่ให้เกิดถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลประเทาย
จังหวัดนครราชสีมา

๔.สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สุชาติ

(นายชยพล สุชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประเทาย



ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของโรงพยาบาลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของโรงพยาบาลประทาย สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศและแสดง
เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของโรงพยาบาลประทาย ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาอย่างมีธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา
พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและปลูกจิตสำนึก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจพึงตระหนักระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาอย่างสม
เหตุผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายชยพล สุขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย



ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
“โรงพยาบาลประทาย ใส่สะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

ข้าพเจ้า นายชยพล สุโขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงพยาบาลประทาย ลังกัต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศและแสดง
เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของโรงพยาบาลประทาย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็น
หลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลกล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยาก
ของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช
ปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของอาณาจักรไทย
สืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชยพล

(นายชยพล สุโขโต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย